

Số: 525/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tên chủ đề trong Khung nội dung
Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Tuyên Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Văn bản số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Văn bản số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Văn bản số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Khung nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 72/TTr-SGDĐT ngày 16/5/2023 về việc thay thế, bổ sung tên chủ đề trong Khung nội dung Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên chủ đề trong Khung nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh *(Sau khi điều chỉnh, danh mục đầy đủ Khung nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Tuyên theo phụ lục đính kèm Quyết định này)*.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang căn cứ Khung nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Tuyên Quang được điều chỉnh tại Quyết định này và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 theo lộ trình và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Hội đồng thẩm định TL GDĐP tỉnh;
- Ban Biên soạn TL GDĐP tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Lưu: VT, THVX (VB).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Việt Phương

PHỤ LỤC

Khung nội dung Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Tên chủ đề
1	Quê hương em	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày được những nét khái quát về vị trí, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội, môi trường địa phương em.- Giới thiệu được những nét cơ bản về thiên nhiên, con người tỉnh Tuyên Quang.- Thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.	Thiên nhiên và con người tỉnh Tuyên Quang
2	Cảnh đẹp quê em	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được tên, vị trí của một số cảnh đẹp tiêu biểu của địa phương.- Nêu được cảm nhận của bản thân đối với cảnh đẹp đó.- Giới thiệu được về cảnh đẹp của địa phương bằng các hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi- Nhận biết và thực hiện được những việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường cảnh đẹp đó.	Hang Khuổi Pín (<i>Lâm Bình</i>)
3	Các loại hình nghệ thuật truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được tên gọi của một số loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương- Giới thiệu được (<i>viết, vẽ, trình diễn,...</i>) về một số loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương- Trân trọng, giữ gìn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của địa phương.	Hát Soọng cô
4	Ngành nghề, làng nghề truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Nêu được tên, vị trí một số nghề/ làng nghề truyền thống của địa phương.- Nêu/mô tả được các bước chính để làm ra sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống của địa phương- Kể tên một số sản phẩm của nghề/làng nghề truyền thống của địa phương- Trải nghiệm và giới thiệu được nghề/ làng nghề truyền thống của địa phương- Có ý thức bảo vệ và phát triển nghề/ làng nghề truyền thống cũng như môi trường làng nghề bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.	Nghề trồng và chế biến chè
5	Lễ hội truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Kể tên một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của địa phương.- Trình bày được thời gian, địa điểm, mục đích tổ chức lễ hội.- Mô tả được những hoạt động cơ bản trong lễ hội truyền thống địa phương- Giới thiệu được một số lễ hội truyền thống nơi em ở (<i>nếu có</i>).- Trân trọng và góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, đất nước bằng những việc làm cụ thể.	Lễ hội Động Tiên

TT	Nội dung	Yêu cầu cần đạt	Tên chủ đề
6	Nhân vật tiêu biểu/ Di tích lịch sử	<ul style="list-style-type: none"> - Kể tên một số nhân vật, di tích lịch sử tiêu biểu của địa phương. - Trình bày khái quát về lịch sử hình thành, cấu tạo, đặc điểm, vai trò của một số di tích (gắn với những nhân vật tiêu biểu – nếu có). - Biết ơn, trân trọng những đóng góp của thế hệ trước qua các việc làm phù hợp với lứa tuổi. - Bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử nói chung và di tích lịch sử của địa phương nói riêng bằng những việc làm cụ thể. 	
7	Phong tục tập quán	<ul style="list-style-type: none"> - Kể tên các dân tộc, nhà ở, trang phục, ẩm thực, một số nghi lễ truyền thống ở Tuyên Quang - Mô tả được những nét chính về nhà ở, trang phục, ẩm thực, nghi lễ truyền thống. - Tôn trọng sự khác biệt về phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau; giữ gìn, phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp. 	Âm thực truyền thống của một số dân tộc ở Tuyên Quang
8	Chủ đề tự chọn	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nghệ thuật truyền thống của quê hương. - Biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống. - Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nghệ thuật truyền thống quê hương. - Tuyên truyền tới bạn bè, người thân về cảnh đẹp quê hương, các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, nghệ thuật truyền thống quê hương. 	Gợi ý: Trải nghiệm Lễ hội Thành Tuyên